

# ข่าวผู้ถือหุ้น

หนังสือพิมพ์รายวัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2096 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ราคา 5 บาท

กรมนิติ  
CORPORATE

รับลงประกาศ

และโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923

E-mail : contact@thaicorporatenews.com | www.ThaiCorporateNews.com



## ‘พาณิชย์’ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers : AEM) ครั้งที่ 51 การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป (RCEP) ครั้งที่ 7 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2562 ที่กรุงเทพฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีทั้งอาเซียนและอาร์เซ็ป

นางอรมน กล่าวว่า การประชุม AEM และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมที่สำคัญมาก โดยจะมีการประชุมที่สำคัญ 4 การประชุม ดังนี้ (1) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Official Meeting : SEOM) ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมการก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งตนจะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม (2) การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ซึ่งรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ จะร่วมกันหารือสรุปความก้าวหน้าและความสำเร็จการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนนับตั้งแต่ไทยรับหน้าที่ประธานอาเซียน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ที่กรุงเทพฯ (3) การประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป 16 ประเทศ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจา RCEP และปลดล็อกประเด็นติดขัดที่ยังเหลืออยู่ เพื่อกุญหาทางให้ผู้นำประกาศสรุปผลการเจรจาในช่วงการประชุมสุดยอดอาร์เซ็ปในเดือนพฤศจิกายนนี้ (4) การประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าอาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีการค้าของประเทศคู่เจรจา 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ แคนาดา และรัสเซีย (แบบแยกรายประเทศ) ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 ซึ่งจะเป็นโอกาสที่อาเซียนจะได้หารือพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศเหล่านี้ และเตรียมการก่อนที่ผู้นำอาเซียนจะพบกับผู้นำของคู่เจรจา 10 ประเทศในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่กรุงเทพฯ

นางอรมน เสริมว่า ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะร่วมกันลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์และชิ้นส่วนของอาเซียน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะถ้ายานยนต์และชิ้นส่วนผ่านการตรวจสอบรับรองของหน่วยงานทดสอบมาตรฐานในประเทศสมาชิกอาเซียนหนึ่งแล้ว เมื่อส่งออกไปยังสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ก็ไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ เพราะถือว่าได้ยอมรับผลการตรวจสอบนั้นแล้ว และ (2) พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนฉบับปรับปรุง เพื่อให้กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นไปตามหลักการและกระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาเซียนหากมีปัญหาหรือข้อพิพาทระหว่างอาเซียน เนื่องจากการใช้มาตรการทางการค้าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาเซียนก็จะมีกลไกการหารือแก้ไขข้อพิพาทกันเอง โดยไม่ต้องพึ่งการตัดสินขององค์กรนอกอาเซียน ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ถือเป็นความสำเร็จของไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่อาเซียนใช้เวลาเจรจาหาข้อสรุปกันอยู่นานเกือบสิบปี ซึ่งสำเร็จได้ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปีนี้ 🌏

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น  
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อบริษัท
- ดาวนโหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

**HOT LINE**

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา  
02-555-0700 กด 1  
Download หลักสูตรอบรมได้ที่  
www.dst.co.th

บริการออกแบบ  
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0920

# DITP โชว์ผลสำร็จนำคณะผู้ประกอบการไทย 28 ราย เข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2019 เจาะตลาดเมืองรองการาจี่ ที่ปากีสถาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โชว์ผลสำร็จนำคณะผู้ประกอบการไทย 28 ราย เข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2019 เจาะตลาดเมืองรองการาจี่ ที่ปากีสถาน สามารถตกลงซื้อขายได้กว่า 77 ล้านบาท เผยเครื่องสำอาง อาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติก รองเท้า ชิ้นส่วนยานยนต์ ได้รับความนิยมสูง แถมมีสินค้าใหม่ๆ เปิดตลาดได้ ทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปั้มน้ำ โดยเฉพาะเตาแก๊ส Lucky Flame แรงเกินคาด ผู้นำเข้าจับมือร่วมทุนผลิต

นางสาวบรรจงจิตต์ อังคุลสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2019 ณ เมืองการาจี่ ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมามี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นำผู้ประกอบการจำนวน 28 บริษัท ประกอบด้วยสินค้าสุขภาพและความงาม เครื่องใช้ในครัวเรือน อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนยานยนต์และสินค้าที่เกี่ยวข้อง รองเท้า และธุรกิจบริการด้านการศึกษา ไปเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และประชาชนจากเมืองการาจี่ และเมืองใกล้เคียงมาชมงานตลอดช่วง 3 วัน ประมาณ 4,500 คน

ส่วนผลการจัดเวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) มีผู้นำเข้าตอบรับเข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยจำนวน 375 ราย มีมูลค่าการเจรจาการค้าทั้งสิ้น 2,509,925 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 77,516,523.70 บาท แบ่งเป็น การสั่งซื้อทันทีภายในงาน 186,425 เหรียญสหรัฐ หรือ 5,757,549.70 บาท และคาดการณ์การสั่งซื้อภายใน 1 ปี 2,323,500 เหรียญสหรัฐ หรือ 71,758,974 บาท


สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและร่างกาย ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม อาหาร ผลิตภัณฑ์จาก

พลาสติก รองเท้า ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์สำหรับล็อกบ้านและรถยนต์ ลิฟท์ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น และยังมีสินค้าที่มีศักยภาพอื่นๆ ที่ไม่เคยนำมาเจาะตลาดปากีสถานมาก่อน แต่ได้รับความสนใจ และสามารถเปิดตลาดได้ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั้มน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล เตาแก๊ส (Gas Stove) กาวอุตสาหกรรม สีอุตสาหกรรม แผ่นพลาสติกฉลุ (Corrugated Plastic) สำหรับใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ทำแผ่นป้ายโฆษณา และเครื่องเขียน)

ทั้งนี้ เฉพาะเตาแก๊สของ Lucky Flame นอกจากได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าแล้ว บริษัท Lucky Flame จำกัด ยังได้รับข้อเสนอจากผู้นำเข้าเพื่อร่วมทุนผลิตเตาแก๊สในปากีสถานอีกด้วย ซึ่งบริษัท Lucky Flame จำกัด มีความสนใจ และได้เชิญผู้นำเข้าไปชมโรงงานในเดือนสิงหาคม 2562

นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2019 ณ เมืองการาจี่ ปากีสถาน ครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก และเป็นไปตามนโยบายการเจาะตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพ โดยกรมฯ เห็นว่า ควรจะมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าไทย และกระตุ้นความต้องการสินค้าไทยให้เพิ่มขึ้น และอาจพิจารณาจัดในเมืองอื่นที่มีศักยภาพ เช่น ละฮอร์ ด้วย

นอกจากนี้ ปัจจุบันไทยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ปากีสถาน คาดว่าการเจรจาจะสำเร็จและมีการลงนามกันได้เร็วๆ นี้ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำลังพิจารณาข้อเสนอแนะที่จะให้มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ที่ปากีสถาน เพื่อใช้เป็นกลไกในการขยายการค้า และส่งเสริมการส่งออกของไทยไปยังปากีสถานให้ได้เพิ่มขึ้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ [www.ditp.go.th](http://www.ditp.go.th) หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 

## In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : [urasa@dhamniti.co.th](mailto:urasa@dhamniti.co.th) Website : [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)

